

<b>MiC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : <b>ไทยโพสต์</b>	<b>61137593</b>
Date : 29 เม.ย. 2561 Page : <b>b</b>	No :

# สืบชะตาลำน้ำเซบาย ข้อกังขาอีไอเอ EIA โรงงานน้ำตาล ผ่านรอบ 3



กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย

**อี**

งแม้มติ คชก.ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณสุขโคที่สนับสนุน กรณีโรงงานน้ำตาลทราย

ขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน ของบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด จะผ่านรายงานการวิเคราะห์ในการพิจารณาในรอบที่ 3 เมื่อ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่าน มา แต่ชาวบ้านที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร และอีกหลายชุมชนที่อาศัยอยู่ในลำน้ำเซบายยังมีข้อกังขาว่าผ่านได้อย่างไร

เมื่อบริษัทไม่สามารถที่จะตอบใจหลายเรื่องด้านการมีส่วนร่วม ด้านคมนาคม และที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำปลีก อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญของบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด มีขนาดโครงการ 716 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา โดยมีกำลังการผลิต 20,000 ตันอ้อย/วัน ผลผลิตน้ำตาลที่ได้เป็นน้ำตาลดิบ ปริมาณ 302,520 ตัน/ปี คณะกรรมการผู้ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ได้ลงตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 และเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการในการประชุมครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน

โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนด ต่อมา สผ.ได้รับรายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการผู้ชำนาญการในการประชุมครั้งที่ 42/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติไม่เห็นชอบรายงาน โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนด และถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงาน

ต่อมาโครงการได้เสนอรายงานฉบับเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยขอลดขนาดพื้นที่โครงการเป็น 702 ไร่ 2 งาน 53.77 ตารางวา คณะกรรมการผู้ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ สผ.ได้ตรวจสอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 61 ฝ่ายเลขานุการได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเบื้องต้นให้แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นการจัดการน้ำ รายละเอียดของโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม การมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่สีเขียว และมาตรการฯ กระทั่งมาถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ทางคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้มีการพิจารณา และมีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิด

โอกาสให้ทางบริษัทที่ปรึกษากลับไปทำรายงานฉบับสมบูรณ์

การที่มีมติจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของ



บริษัท น้ำตาลมิตรภาพสินธุ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการยังแนะนำให้บริษัทปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด

แต่กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง

อ.ป่าดัว จ.ยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมในรัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนที่อาศัยทรัพยากรน้ำจากลำน้ำเซบาย ก็มีข้อกังขาต่อมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะในประเด็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่จะต้องมีก่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประเด็นการจัดการน้ำในลำน้ำเซบาย ประเด็นความไม่เหมาะสมในพื้นที่ ซึ่งจะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาไม่ควรจะชี้แนะและให้โอกาสโรงงานอุตสาหกรรมในการแก้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซ้ำแล้วซ้ำอีก

ถึงแม้ว่ากลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายจะรับรู้แล้วว่า มติ คชก.เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ของโรงงานน้ำตาลขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน แต่ชาวบ้านก็ยังมองว่ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ปรึกษาทำนั้นไม่เป็นธรรมกับคนในพื้นที่จริง ซึ่งชาวบ้านก็ยังมีความกังวลในการคัดค้านต่อไป เพื่อยับยั้งกระบวนการ EIA ที่ไม่ชอบธรรม และเป็นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ขัดแย้งกับข้อมูลในระดับพื้นที่.